



หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-MDC) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมกันจัดโครงการ หลักสูตรอบรมสัมฤทธิ์บัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม (Room Attendant) โดยจะเป็นการดำเนินการฝึกอบรมภายใต้การกำกับดูแลของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU-MDC) สำหรับการลงนามในครั้งนี้มีผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมลงนาม คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.वलันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา, อาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นำโดย นางสาวไรรินท์ พลเพชร ผู้อำนวยการฯ และนายชากริยา มะฆากอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีสาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านกลุ่มอาชีพการโรงแรมและแม่บ้าน ที่ใช้แนวทางตามสมรรถนะร่วมวิชาชีพสำหรับการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดขึ้นจำนวน 32 ตำแหน่ง และโครงการความร่วมมือดังกล่าวอยู่ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ความรู้ ความสามารถ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการหลักสูตรอบรมสัมฤทธิ์บัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม (Room Attendant) ให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม (Room Attendant) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดทำ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอบรมสัมฤทธิ์บัตรตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม (Room Attendant) และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพแม่บ้านโรงแรม รวมทั้งสร้างความร่วมมือด้านการจัดฝึกอบรม และพัฒนาความรู้เฉพาะด้านให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มโรงแรมในเขตพื้นที่ภาคใต้ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือในการสนับสนุนกิจกรรมร่วมกัน การลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมทองเหลือง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

Play Slideshow

< Previous Photo Next Photo >

1 2 Next >



1 2 Next >



Download Original

[ถูกใจ](#) [แชร์](#) [สมัครใช้งาน](#) เพื่อดูสิ่งที่น่าสนใจของคุณถูกใจ



มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

Tel. 0-7431-7600 E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th

พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์

